

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสพท.) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชีและการเงิน จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นายประพันธ์ ปุชยไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายภาส ภาสสัทธา และนางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำการกำกับดูแลและสอบทานข้อมูลต่างๆ ของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการส่งเสริมให้สถาบันฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม ๑๒ ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ รับฟังคำชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งจะนำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี ๒๕๖๕ มีประเด็นต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

### ๑. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของ สสพท. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องการนำเสนองบการเงิน มีความเชื่อถือได้และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

### ๒. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน รวมถึงประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ สสพท. พบว่า มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของ สสพท. และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ๓. สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และติดตามการดำเนินงานของ สสพท. ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สสพท. ได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน

#### ๔. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งพบว่า ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ สสปท. ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

#### ๕. การพิจารณาผู้สอบบัญชีอื่นและค่าตอบแทนในการสอบบัญชี งวดบัญชีปี ๒๕๖๖

บริษัท สำนักงานสามสิบล้ออดีต จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของ สสปท. ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบองค์การมหาชน และได้ให้ความเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กับ สสปท. เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ง ดร.จตุรวิทย์ เทียวชะอุม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๖๓๕๖ หรือนายสุภรัตน์ สงวนพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๙๙๘๕ แห่งบริษัท สำนักงานสามสิบล้ออดีต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีงวดบัญชีปี ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

#### ๖. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่ออกตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือของกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง “การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน” เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดำเนินงานของสถาบัน ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของสถาบันอย่างถูกต้องและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สสปท. ได้มีการจัดทำรายงานและการเปิดเผย ข้อมูลทางการเงิน อย่างเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีภาครัฐ ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม มีการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบัน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการดูแลให้ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินได้ อย่างเป็นอิสระ



(นายประพันธ์ ปุชยไพฑูลย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ